

รายงานการประชุมสภาสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.

องค์ประชุม - สมาชิกที่มาประชุม จำนวน ๑๘ ท่าน ลา ๔ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายคำ แก้ววงษา - ในการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ โดย ประกาศอำเภอวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประธานสภาจึงได้ทำหนังสือเชิญท่านสมาชิกสภา มาประชุมร่วมกันวันนี้

- เหตุการณ์ ทั่วไป ช่วงนี้ก็ยังเป็นหน้าฝน ก็ขอให้ท่านได้ระมัดระวังการระบาดของโรค ไข้เลือดออก และ Virus Corona 19 หลายท่านก็คงได้รับวัคซีนแล้ว สมาชิกบางท่านก็ลาเพื่อไปรับวัคซีน วันนี้เช่นกัน และได้ยื่นไปลา คือ นายประนอม มุงคุณพรม นางปราณี หยุตชม นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์คำ และนาง สุธีวรางค์ เกษมพร งานประเพณีต่าง ๆ ที่งดเว้นไม่ได้ เช่น ฉาปนกิจ จำเป็น ก็ต้องระมัดระวัง กันอย่างเต็มที่เพื่อตัวท่านเอง และครอบครัว ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วยังอาจติดโควิดได้

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายคำ แก้ววงษา - รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจ ต่อที่ประชุมสภา พิจารณา

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในการรายงานการประชุมที่ผ่านมา และในการทำหน้าที่นั้นตรวจสอบและรายงานผลการตรวจต่อที่ประชุมไปนั้น บางครั้งก็อาจกระทบกับหลายๆ ท่านในการทำหน้าที่ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการถูกต้องแล้ว จึงนำเรียนท่านประธานสภา ดำเนินการต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์ อภิปราย สอบถาม ตก เดิม รายงานการประชุม หรือไม่อย่างไร ... เมื่อไม่มีจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมา

องค์ประชุม - สมาชิกสภาในที่ประชุม ๑๘ ท่าน

-“สมาชิกสภา ท่านใดเห็นสมควร รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - รับรอง ๑๘ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - สมาชิกสภา ให้การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมาเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทั่งถาม

นายคำ แก้ววงษา - สำหรับ วาระที่ ๓ ผ่าน เนื่องจาก ไม่มีผู้ใด เสนอกระทั่งถาม แต่ก่อนที่จะไปวาระที่ ๔

จะขอให้ท่านเลขานุการสภา สรุบย่อการจัดทำงบประมาณ ระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวนให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ว่าที่ร้อยโทรัชชัช กล้วย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนต่อสภา ผู้ทรงเกียรติ แห่งนี้ว่า ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ท่านได้ พิจารณามาแล้ว รวมครั้งนี้เป็นครั้งที่แปด คิดว่าท่านคงเข้าใจและทราบดีแล้ว แต่ก็มีระเบียบ หนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการปรับปรุง แก้ไข หนังสือ ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ การให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ เป็นรายจ่ายแบบสมดุล คือ รายรับเท่ากับรายจ่าย ตั้งงบประมาณไว้ ๔๔,๗๑๓,๑๐๐บาท ตามระเบียบผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเสนอต่อสภา ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม แต่เนื่องด้วย พนักงานของเรา บางท่านติดเชื้อโควิด ๑๕ หลายคนต้องกักตัว โดยเฉพาะกองช่าง ที่จำเป็นต้องสำรวจประมาณการ โครงการก่อสร้าง ประกอบกับ เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายต้องให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องมีคำสั่งกักตัวด้วย ทำให้การจัดทำร่างงบประมาณ ค่าเช่า ผู้บริหารพิจารณาแล้วว่า เสนอต่อสภาไม่ทันวันที่ ๑๕ สิงหาคม จึงรายงานต่อสภาและท่านนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ ได้เสนอร่างให้กับท่านประธานสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และได้ทำการประชุมวาระแรก เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมาชิกสภาได้ทำการอภิปรายจนเป็นที่พอใจ ประธานสภาได้ขอมติรับร่าง สภาให้ความเห็นชอบรับร่างฯ จากนั้นท่านประธานฯ ได้หารือในที่ประชุมในการกำหนด จำนวน คณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุม เสนอจำนวน ๓ ท่าน โดยให้มีการเสนอคณะกรรมการ คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ โดยมีผู้รับรอง ไม่น้อยกว่าสองท่าน ซึ่งในการเสนอ สมาชิกสภาได้เสนอคณะกรรมการ เพียง สามท่าน คือ นายสนับ สารทรัพย์ นายทวี โสภพิศ และ นายชำนาญ พลพันธ์ จากนั้นได้หารือและสภาเห็นชอบร่วมกันให้มีการรับคำแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง โดยกำหนด เป็น ๓ วัน ๆ ละ ๘ ชั่วโมง คือวันที่ ๑, ๒, ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สถานที่ ห้องประชุมสภาแห่งนี้ คณะกรรมการได้ประชุม นัดแรก ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเลือกประธาน และเลขานุการ โดย ปลัด อบต.เชิญกรรมการมาประชุม มติที่ประชุม ให้ นายสนับ สารทรัพย์ เป็นประธานกรรมการแปรฯ และ นายชำนาญ พลพันธ์ เป็นเลขานุการ กรรมการแปรฯ คณะกรรมการได้ มารับคำแปรญัตติ ครบ ๓ วัน ปราบกว่า ไม่มีท่านใดมายื่นขอเสนอคำแปรญัตติ คณะกรรมการจึงได้เชิญ ผู้บริหาร สมาชิกผู้แปรฯ มาร่วมประชุมกันในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และมีมติร่วมกัน “ยืนยันตามร่างฯ เดิม” ทั้งนี้ได้บันทึกส่งคืนร่าง ให้ท่านประธานสภาเรียบร้อยแล้ว ท่านประธานสภาฯ ได้ขอให้เปิด ประชุมวิสามัญ โดยท่านนายอำเภอวารินชำราบ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาวิสามัญ เริ่มวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน และกำหนดให้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุม สภา ในเรื่องระยะเวลาการส่งเอกสารต้องไม่น้อยกว่าสามวัน หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณี จำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น วาระที่ ๔ จะเป็นการรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติ จึงไม่จำเป็นต้องอภิปราย หรือ แปรญัตติ ตัดลดงบประมาณ แต่หากมีสมาชิกขออภิปรายและท่านประธานเห็นควรให้อภิปรายก็สามารถทำได้เช่นกัน ขออนุญาตอธิบายในคราวเดียว ของขั้นตอนดำเนินการในวาระสองของงบประมาณ ถ้ามีการแปรก็จะมี การลงมติเป็นรายข้อ นับจากข้อสุดท้ายขึ้นไปหาข้อแรก การเรียงลำดับไม่ถูกต้อง ก็ไม่ได้ให้หมดเสียไป เมื่อครบแล้ว ก็จะมีการลงมติว่า จะรับร่างเดิม หรือร่างใหม่ที่มีการเสนอมาของคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ ณ วันนี้ไม่ต้องมีการ แปรและลงมติแต่อย่างใด ในวาระสามงบประมาณ จะเป็นการลงมติ ว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ มติต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม เมื่อมีมติแล้ว

ฝ่ายเลขจะได้อำนาจทำรายงาน รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร ก่อนส่ง นายอำเภอวารินชำราบ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ให้มีผล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีงบประมาณ ถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

นายคำ แก้ววงษา - ตามที่ ท่านเลขานุการสภาชี้แจง มีท่านใด สงสัย สอบถามหรือไม่ ... เมื่อไม่มีถือว่าทุก ท่านรับทราบ ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการแปรญัตติ และมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สภาท้องถิ่นมอบหมาย

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สภาได้มีการอภิปราย ชักถามทั้งหลักการและเหตุผล จนเป็นที่พอใจ ประธานสภาจึงได้ขอมติ และสภาได้มีการรับร่างฯ พร้อมทั้งสภาได้หารือ มอบหมาย ให้มีการตั้ง กรรมการแปรญัตติ และกำหนดวัน รับคำแปรญัตติไปแล้ว นั้น คณะกรรมการได้มารอรับคำแปรญัตติ สามวัน ตาม กำหนด ปรากฏว่าไม่มีท่านใดมายื่นคำแปรญัตติ คณะกรรมการฯ จึงได้หารือ ตามข้อ ๕๐ ร่วมคณะผู้บริหาร มีมติ ร่วมกัน “ยืนยันเสนอตามร่างเดิม” และได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คืนท่านประธานสภา แล้ว จึงรายงานท่านประธานสภา เพื่อพิจารณาคำเนินการตามระเบียบวาระ ต่อไป

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์อภิปราย สอบถามหรือไม่ ... ไม่มีถือว่า รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอใหม่

นายคำ แก้ววงษา ๕.๑ วาระสอง งบประมาณ (แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) สืบเนื่องจาก คณะกรรมการแปรญัตติ รายงานว่าไม่มีผู้ใด ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และมี มติร่วมกัน “ยืนยันตามร่างเดิม” นั่นก็หมายความว่า จะไม่มีการแปรญัตติในวาระนี้ โดยปกติแล้วการลงมติ จะเป็นการลงมติเฉพาะรายการที่มีการแปรญัตติเป็นรายข้อ จากข้อสุดท้ายไปหา ข้อแรก แต่วันนี้ไม่มีการแปรญัตติ จึงไม่ต้องขอมติว่า “สภาจะรับร่างเดิม หรือ ร่างที่มีการแปรญัตติ” อย่งไรก็ตาม หากยังมีข้อสงสัย ประธานสภา ยังให้โอกาส ท่านสมาชิกสภา อภิปราย สอบถาม เพิ่มเติมได้ .. มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์อภิปรายหรือไม่ อย่งไร ... เมื่อไม่มี ถือว่า ทุกท่านรับทราบร่วมกัน “ยืนยันร่างเดิม”

นายคำ แก้ววงษา ๕.๒ วาระสาม งบประมาณ (ลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) จึงมีเพียงการขอมติว่าจะ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ เท่านั้น ... ขอเชิญท่านสมาชิก สภาที่อยู่นอกห้องประชุม เข้าห้องประชุม เพื่อลงมติ ฯ ท่านเลขฯ ตรวจสอบองค์ประชุม ด้วย

ว่าที่ร้อยโทวัชรชัย มาลัย - องค์ประชุม จำนวน ๑๘ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง -

- สรุปสมาชิกสภาเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ฝ่ายเลขารวบรวมรายงานการประชุม เอกสารต่างๆ เสนอ นายอำเภอวาริน ชำราบ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ให้ประกาศใช้ต่อไป

นายคำ แก้ววงษา ๕.๓ ขอความเห็นชอบ การปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการปรับปรุงแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ คณะกรรมการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

๑. ข้อความเดิม เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ตัว งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท สำนักปลัด ขอเปลี่ยนเป็น เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน อบต.คูเมือง (ห้องโถง) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคาพร้อมติดตั้ง แบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๖,๐๐๐ บาท รายละเอียด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ (กองช่าง)

๒. ข้อความเดิม เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐บาท กองช่าง ขอเปลี่ยนเป็น เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงาน อบต.คูเมือง (ห้องโถง) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ราคาพร้อมติดตั้ง แบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๖,๐๐๐บาท รายละเอียด ตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้รับผิดชอบ (กองช่าง) ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ก็เพื่อความเหมาะสม และสำหรับรองรับการให้บริการ ฟื่น้องผู้มาติดต่อราชการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ อภิปราย สอบถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ... เมื่อไม่มี ถือว่า ทุกท่านให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงแผน ตามที่ ผู้บริหารเสนอ

นายคำ แก้ววงษา ๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ กองคลัง ขอโอนงบประมาณ เพื่อตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐บาท ขออนุญาตให้ ท่านปลัดฯ ชี้แจง

ว่าที่ร้อยโทวรัชชัย มาลัย - เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ หลักการและเหตุผล ในการโอน ก็คือ ตามที่สภาได้อนุมัติให้มีการจัดสร้างอาคารที่ทำการ ด้วยงบประมาณที่จำกัด ทำให้แต่ละห้อง ขนาดไม่กว้างพอที่จะรับขนาดโต๊ะทำงานของ พนักงานในแต่ละกอง ประกอบกับ โต๊ะทำงานเดิมก็ใช้มาหลายปีแล้ว มีชำรุดเสียหายตามอายุการใช้งาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความเป็นจริง กองคลังจึงขอโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน จำนวน ๕ ตัว เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- สำนักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐บาท หลักการและเหตุผล คือ ในการทำงานปัจจุบัน ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ในการอนุมัติ อนุญาต เช่น E-LASS Corporate online และคูเอกสารต่าง ๆ ระเบียบ กฎหมาย ของกรมส่งเสริมฯ ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ในการทำงาน

- สำนักปลัด ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อสภาพิจารณา ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน เพื่อติดตั้งที่ทำการอาคารหลังใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง ๔๖,๑๐๐บาท แบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง ๓๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมสภา

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ อภิปรายสอบถาม หรือไม่ อย่างไร

นายสมบัติ วงคะฮาด - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ไม่ทราบภาพที่ประกอบรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม เป็นภาพอะไร มันมืดไปหมด

ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบแล้วว่า เป็นภาพของ โต๊ะทำงานกองคลัง จะเห็นได้จากขนาดด้านซ้ายของเอกสาร จะทราบว่าเป็น ภาพโต๊ะสำนักงาน

นายคำ แก้ววงษา มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์อภิปราย สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ... เมื่อไม่มีแล้ว จะขอ มติที่ประชุม

องค์ประชุม - ๑๖ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นสมควรให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๕.๔ ตามที่ผู้บริหาร เสนอ ได้โปรด ยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง ๕ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - สภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๕.๕ ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี ขอเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณ เสนอต่อที่ ประชุม

ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะ ปลัด อบต.และเจ้าหน้าที่งบประมาณขออนุญาต นำเรียนว่า การขออนุมัติกันเงิน มีอยู่ ๒ กรณี คือ กรณีที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว แต่คาดการณ์ว่าจะดำเนินงานอาจไม่แล้วเสร็จหรือเบิกเงินไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ กับกรณีที่ยังไม่มีการลงนามในสัญญา ครั้งนี้ กองช่าง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบร่องอิ่ง หมู่ที่ ๑๑ โนนเมืองน้อย ๑๖๐,๐๐๐บาท

๒) โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านศรีษะกระบือ ๖๔,๐๐๐บาท

๓) โครงการซ่อมแซมท่อลอดข้ามฝับ (ทดพอบุญ) หมู่ที่ ๘ โนนจิก ๒๒๐,๐๐๐บาท

๔) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘๑,๒๐๐

บาท

๕) โครงการซ่อมแซม ถนนลาดยางสายทางแยกท่าหลวง – บ้านคูเมือง หมู่ ๔

- เนื่องด้วย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ เข้ามาเพียงพอที่จะดำเนินการได้ ใน เดือนนี้ และได้คาดการณ์ว่า ในการดำเนินงานอาจไม่แล้วเสร็จ หรือเบิกเงินไม่ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ซึ่งจะสิ้นสุด ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ จึงขอเงินไว้เบิกเหลือปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะพยายาม เร่งให้เร็วที่สุด หากแล้วเสร็จทันปีงบประมาณ ก็จะเป็นการดี ต่อพี่น้องประชาชน

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์ อภิปราย ชักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

นายเสวียง สนเพลิง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ มีความสงสัยว่าโครงการดังกล่าว ทำไมต้องมีการขอมติ ถึงสองครั้ง

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ การขออนุมัติเป็นสองวาระ สองกรณี ที่ต่างกัน แม้ข้อความจะเหมือนกัน คือ กรณีแรกเป็นการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา กรณีที่สองเป็นการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือปี ซึ่งมีรายละเอียด โครงการ งบประมาณเหมือนกัน จึงต้องขอความเห็นชอบต่อสภา สองครั้ง

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภา ท่านใดประสงค์ อภิปราย ชักถาม เพิ่มเติมหรือไม่... เมื่อไม่มีจะขอมติ

องค์ประชุม - จำนวน ๑๘ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี วาระที่ ๕.๕ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕.๕ จำนวน ๑๘ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - สรุป สภาให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๕.๖ ขอความเห็นกรณีขอจัดตั้งสำนักสงฆ์เป็นวัดป่าคูเมือง ขอเชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอมอบให้ ผอ.กองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจง แทน

นางอุไร ชาญจิตร - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอนำเรียนระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สมาชิกสภาทราบก่อนจะมีการให้ความเห็นชอบ ตามที่ชุมชน หมู่ที่ ๑ , ๔ , ๗ ได้มีการประชุมประชาคม มอบหมายให้ ท่านชำนาญ พลพันธ์ ได้ยื่นขอตั้งสำนักสงฆ์ หรือที่เรียกกันว่า วัดป่าคูเมือง เพื่อขอตั้งเป็นวัดป่าคูเมือง นั้น โดยขอใช้ที่ดินสาธารณะ เอกสาร นส.เลขที่ ๑๐๐๓๔ ที่ดินเลขที่ ๑๑๑ระวาง ๕๕๓๕#๘๔๖๘ เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ๑/๑๐ ตารางวา (ป่าช้าสาธารณประโยชน์) เห็นชอบ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง อบต.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักพระพุทธศาสนา ป่าไม้จังหวัด อบต.เกี่ยวข้องให้ความเห็น ว่าสมควรว่าจะให้ใช้ที่ดินที่แจ้งขอมมา หรือไม่ แล้วส่งมตินี้ ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในเบื้องต้นป่าไม้ และสำนักพุทธได้เข้ามาสำรวจเบื้องต้นให้แล้ว ขอให้ท่านชำนาญ พลพันธ์ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สำนักสงฆ์คูเมือง ตั้งมา ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ กว่ายี่สิบปีแล้ว อยากให้สภาได้ให้ความเห็นชอบ เนื้อที่ทั้งหมด จำนวน..ที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ๑/๑๐ ตารางวา มีการก่อสร้างเสนาสนะ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ศาลาหอนัน ๑ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ๒ หลัง กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง และอื่น ๆ รวมแล้ว ๒๐ รายการ งบประมาณในการจัดสร้าง ประมาณ กว่าเจ็ดล้านห้าแสนบาท ในนามตัวแทนชุมชน และตำบลใกล้เคียงอยากให้ สำนักสงฆ์เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานรัฐ ในการขอใช้ที่สาธารณะ เบื้องต้นทราบจากกรมป่าไม้วว่า อาจต้องเข้าพื้นที่ป่าไม้ด้วย จึงขอความเห็นชอบ จากท่านสมาชิกด้วย

นายสมบัติ วัจนะฮาด - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ถูกต้องการขอตั้งเป็นวัดต้องมีโฉนด จึงจะเป็นวัดได้ เราจะโอนที่สาธารณะไปให้วัด ได้อย่างไร มันยากมาก วัดต้องมีที่เป็นโฉนดเป็นของตัวเอง จะเป็นไปได้ได้อย่างไร ต้องร่วมกันพิจารณากันเป็นอย่างดี

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะเลขานุการสภา ในกรณีนี้ ขออนุญาตสั้น ๆ เบื้องต้นสำนักสงฆ์ อยู่ในที่สาธารณะแน่นอนกว่ายี่สิบปี โดยหน่วยงานรัฐได้ให้มีการสำรวจว่ามีสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ หรือไม่ และมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง ดังนั้น การที่หมู่บ้าน โดยท่านชำนาญ ฯ เสนอญัตตินี้มาเพื่อขอความเห็น ว่า สภาเห็นสมควรให้มีการตั้งเป็นวัดในพื้นที่ป่าช้าที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ส่วนการอนุญาตนั้น เป็นเรื่องของกรมป่าไม้ เป็นเรื่องของสำนักพระพุทธศาสนา สภาจึงมีหน้าที่ให้ความเห็นเท่านั้น

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ที่สาธารณะ ทุกแห่งในประเทศไทย ไม่สามารถโอนให้ใครได้แน่นอน ส่วนที่ส่วนบุคคลจะโอนให้เป็นที่สาธารณะนั้น ทำได้ ตามที่ได้ประสานกับกรมป่าไม้ คือ กรมป่าไม้อาจจะให้เช่าระยะยาว ๑๐,๘๑๖ บาท ต่อไร่ เบื้องต้นคำนวณไว้ ๑๕ ไร่ วัดต้องเป็นผู้จ่าย จึงไม่ใช่การขอมติเพื่อให้โอนที่สาธารณะ ให้กับวัด แต่เป็นเพียงการขอความเห็นจากสภาฯ ว่าสมควรให้มีการจัดตั้งที่พักสงฆ์หรือสำนักสงฆ์วัดป่าคูเมือง เป็นวัดป่าคูเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นายสุวโรจน์ บุคคาวงษ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ได้ข้อมูลและได้ประสานหน่วยงาน สำนักพระพุทธศาสนา ในการโอนที่สาธารณะ เป็นไปไม่ได้ที่จะนำที่สาธารณะไปออกโฉนด แต่ทราบว่าทางวัดเองมีที่ดินที่เป็นโฉนดบางส่วนอยู่ด้วย ส่วนการตั้งวัดนั้น ที่ผ่านมามีข้อกำหนดอย่างหนึ่งคือ ต้องมีสิ่งปลูกสร้าง ไม่น้อยกว่า สามแสนบาท

นายคำ แก้ววงษา - พอสรุปรวมได้ว่า ก่อนที่จะได้มีการรวบรวมเอกสารเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีสภาเห็นด้วย ก็ไม่ได้หมายความว่า กรมป่าไม้ สำนักพระพุทธจะอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เพียงนำความเห็นของสภาไปประกอบการพิจารณาเท่านั้น ไม่ใช่เป็นกรณีที่สภานุมัติให้ตั้งวัดในที่สาธารณะ มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์อภิปราย สอบถาม เพิ่มเติม หรือไม่ ... เมื่อไม่มี จะขอมติจากสภาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอตั้งสำนักสงฆ์เพื่อเป็นวัดป่าคูเมือง

องค์ประชุม - ๑๘ ท่าน
- “สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสำนักสงฆ์วัดป่าคูเมือง เป็นวัดป่าคูเมือง
ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นสมควรให้มีการตั้งเป็นวัด จำนวน ๑๘ เสียง
- สภามีมติเห็นสมควรเป็นเอกฉันท์

นายคำ แก้ววงษา ๕.๗ ญัตติผู้ใหญ่วัดบ้านหมูที่ ๔ ขอความเห็นชอบหรือศาลาริมหนองแขง เชิญผู้บริหาร
ท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ได้รับทราบจาก ผอ.บ.ม.๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แจ้งมติหมู่บ้าน ขอให้รื้อถอนศาลาพักริมทางติดกับถนน บริเวณหนองแขง ด้านซ้ายมือ ด้วยเห็นว่าทำให้ถนนคับแคบ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ผู้บริหารได้มอบหมายกองช่างทำการสำรวจปรากฏจากรายงานว่า เป็นศาลาคอนกรีต ขนาด ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ โดยงบประมาณของ อบต.คูเมือง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแขง หมู่ที่ ๔ ปัจจุบันมีกระเบื้องหลังคาแตกหลายแผ่นและพื้นศาลาชำรุดบางส่วน หมู่บ้านมีมติขอรื้อเพื่อไปก่อสร้างใหม่ทางทิศใต้ของหนองแขง และเป็นการปรับปรุงภูมิ

ทัศนใหม่ และจัดด้านทางทิศตะวันออกเป็นลานกิจกรรม ของหมู่บ้านตำบล ส่วนการอนุมัติอนุญาต เป็นอำนาจของสภา จะเห็นด้วยหรือไม่

นายทวี บัวเขียว - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ได้มีการประชุมของหมู่บ้าน และเป็นมติชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๖๔ เมื่อก่อนก่อสร้าง ความเจริญยังไม่เท่าขนาดนี้ แต่วันนี้มีความเจริญเข้ามา มีรถขนาดใหญ่มาวิ่งยาก เพราะกีดขวางการจราจร ถนนก็กว้างเพียง ๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ชุมชนจึงมีมติ ร่วมกันว่า ให้รื้อศาลาพักริมน้ำ เพราะหมู่บ้านมีสถานที่แห่งใหม่และถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่าให้สภามีมติให้รื้อถอนต่อไป เพื่อความปลอดภัย

ว่าที่ร้อยโทวรัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะเลขานุการสภา อำนาจในการอนุมัติให้รื้อถอน เป็นอำนาจของสภา ศาลาริมน้ำหนองแขง สร้างด้วยงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ถือเป็นสาธารณสมบัติ มิใช่ของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ต้องฟังความคิดเห็นของคนทั้งตำบล แต่ด้วยท่านเป็นสมาชิกสภา เป็นตัวแทนของคนทั้งตำบลแล้ว จึงมีอำนาจในการพิจารณา มีข้อสงสัยว่า งบประมาณในการรื้อถอน งบประมาณในการสร้างใหม่ เป็นของใคร หมู่บ้าน หรือ ท้องถิ่น ในหนังสือขอมาไม่ได้ระบุ ผ่านไปผ่านมาทุกวัน ก็เห็นมีคนพักผ่อน หลบแดดหลบฝนได้ เท่าที่ทราบ รถใหญ่ของประชาชนในคูเมือง ก็ไม่มี ถนนส่วนนั้น ห้ามรถหนักเข้าอยู่แล้ว จริงหมู่บ้านมีสิทธิขอ การอนุมัติเป็นของสภา ในฐานะเลขานุการสภา จึงนำเรียนท่านได้พิจารณาให้รอบคอบ ผลได้ ผลเสีย ความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นจากมติของท่าน

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในส่วนรายละเอียด ก็ตามหนังสือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ นายสัมฤทธิ์ แก่นการ ได้ขอรื้อมา ถามว่า ถ้าสภาอนุมัติ การก่อสร้าง ได้ทำแน่นอน แต่ก็ไม่แน่ว่า สมัยต่อไปเราจะได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติหรือไม่ เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่ง จะสิ้นสุด ส่วนข้อกฎหมายท่านปลัดได้ชี้แจงแล้ว ที่เหลือเป็นการพิจารณาของท่านสมาชิกสภา

นายคำ แก้ววงษา - ตามหนังสือที่เสนอมานั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ มีการขอเพียงรื้อถอน ยังไม่มีการบอกว่า จะมีการก่อสร้างใหม่ จึงเป็นเรื่องในอนาคต ตอบไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนรื้อถอน เป็นคนสร้าง มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอทำความเข้าใจ ในการก่อสร้างครั้งก่อนไม่ได้คิดเลยว่าจะเกิดปัญหา อยากให้ความคิดไปข้างหน้า ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไร ศาลาริมน้ำ ยังสามารถใช้ต่อได้ หากเราทำการปรับปรุง แต่ที่ท่านอ้างว่าถนนคับแคบ เมื่อก่อนทำไมไม่คิดว่าจะมีความเจริญ นับเป็นความเสียหายจากการทำแผนเท่าที่ทราบศาลาริมทางหมู่บ้าน จะต้องรื้อทั้งหมด สูญเสียงบประมาณจำนวนมาก มีความเห็นว่า หากมีการปรับปรุงรถวิ่งช้าก็ย่อมมีความปลอดภัย ที่ท่านปลัดบอกว่า มีคนมาพักผ่อน ก็เป็นเรื่องดี สิ่งที่ยากนำเสนอ คือ ต้องมีวิสัยทัศน์ในการก่อสร้างด้วย ให้มองถึงอนาคต ส่วนตัวก็เห็นด้วยให้มีการรื้อ เพราะความเจริญมาแล้ว แต่หากย้ายเข้าไปติดริ้วถนนก็จะกว้างขึ้น

นายคำ แก้ววงษา - ในการดำเนินการก่อสร้าง ครั้งก่อน ก็คิดว่าเหมาะสมแล้ว แต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในการรื้อถอนศาลาริมน้ำ ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ นายสัมฤทธิ์ แก่นการ ถ้าไม่มีงบประมาณของ อบต. ก็จะใช้งบกลางของหมู่บ้าน ทั้งการรื้อ

ถอน และก่อสร้างใหม่ แต่จะใช้วัสดุเดิมบางส่วนที่ใช้งานได้ หากไม่เพียงพอก็อาจต้องขอ งบประมาณ จาก อบต. เรา และจากการใช้งานมานานแล้วกว่า ๒๘ ปี เห็นควรรื้อถอน

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ มีความเห็นส่วนตัวว่า หากไม่มีการรื้อถอน สามารถ ขยับเข้าไปด้านในได้อีก ปัจจุบันมีช่างผู้ชำนาญงานดำเนินการได้ เห็นว่ามีที่เพียงพอ และใช้งบประมาณไม่มาก

ว่าที่ร้อยโททวิชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ การที่ท่านจะลงมติ สภาจะต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ ในการทำงานร่วมกันมากกว่า ๘ ปี นี้ เลขานุการสภา ได้ทำหน้าที่ให้กับสภา ด้วยข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้วยความ รอบคอบเสมอ ก่อนที่จะมีการอนุมัติ อนุญาต ตามหน้าที่และอำนาจ การทำอะไรลงไปทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์เป็น หลัก ประเด็น คือ เรากำลังให้ความเห็นชอบทำลายทรัพย์สินของทางราชการ หรือที่ท่านสมาชิกเสนอว่า ขยับเข้าไป ด้านในแล้วปรับปรุงก็ดี ตามที่ ๓ หมู่บ้านขอมาก็เป็นสิทธิ แต่อีก ๕ หมู่บ้านเห็นด้วยหรือไม่ ดังนั้น จึงนำเรียน ข้อมูลประกอบการพิจารณา มีมติ

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอทักท้วงท่านประธาน กรณีปิดไม้ค ในระหว่าง สมาชิกอภิปราย ท่านควรแจ้งเตือนก่อน ว่าใช้เวลามากไป เรื่องที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอความเห็น ว่า เห็นด้วย หรือไม่กับการขยับศาลาริมน้ำ หนองแขง เข้าไปด้านใน พื้นที่ถนนก็จะกว้างขึ้น และท่าน เลขานุการสภา เตือนแล้วว่า งบประมาณเป็นของคนที่ตำบล ไม่ใช่ของหมู่ ๑ ๔ ๗ เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องลงมติ เลื่อนเข้าไปด้านใน หรือ รื้อ ถอน

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านสมาชิกเสนอมา หมู่บ้านมีงบประมาณ ดำเนินการ และ เสนอว่า ลากเข้าไปด้านใน ก็เป็นเรื่องดี แต่การขอมานั้น ไม่ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ ดำเนินการรื้อถอนหรือก่อสร้างศาลาริมน้ำ ศาลายูมาได้ ๒๐ ปี จะอยู่อีก ๑ ปี คงไม่มีปัญหาอะไร ปัจจุบันก็ยังมี การใช้งานอยู่ มีคนพัก เห็นว่ารอให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาชุดใหม่ มาดำเนินการในเรื่องนี้ดีกว่า เราน่าจะวางมือ ได้แล้ว หรือจะลงมติ หรือ ยกไป ก็ได้ แต่ใช้งบหมู่บ้านก็ดี

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ศาลาริมน้ำหลังนี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงมีอายุการใช้ งานมาแล้ว ๒๑ ปี ไม่ใช่ ๒๘ ปี จึงเรียนท่านประธานประกอบการพิจารณา

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ได้มีการอภิปรายมาพอสมควรแล้ว ก็ขอเรียนว่าใน สถานที่จริง ด้านทิศตะวันออก มีตอม่อ ของเสาสัญญาณโทรศัพท์ ไม่ทราบว่า จะขยับเลื่อนได้มากเท่าใด การอนุมัติ ๕ หมู่บ้าน ก็ส่งตัวแทนมานั่งทำหน้าที่ตรงนี้แล้ว เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - จากการอภิปรายเห็นว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ส่วนที่หนึ่ง ขอรื้อ ส่วนที่สองย้าย เป็น เพียงความเห็นของท่านสมาชิกสภาในที่ประชุม ประเด็นที่จะขออนุมัติ ก็ต้องเป็น ไปตามมติที่หมู่บ้านเสนอมา เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ เป็นอำนาจสภาในการตัดสินใจ มีท่านใดอีกหรือไม่

นายเสวียง สนเพลิง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในการรื้อถอน การก่อสร้างใหม่ ใช้งบเท่าไร ใช้งิน จากไหน มีแบบมีแผนในการก่อสร้าง หรือไม่อย่างไร จะได้ง่ายในการพิจารณา

นายทวี บัวเขียว - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้อภิปรายให้ความเห็น หากงบประมาณ อบต. ไม่มีงบประมาณ หมู่บ้านก็จะใช้งบประมาณของหมู่บ้านเอง ซึ่งหมู่บ้านมีงบประมาณ งบ กลางของหมู่บ้าน ที่จะใช้ปีละประมาณ สองแสนบาท เป็นดอกเบี้ยเงินออมของหมู่บ้าน เพื่อใช้ในหมู่บ้านเอง

กองทุนออมของหมู่บ้านมีกว่า สิบล้านบาท ในฐานะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ขอเรียนว่า ดอกผลจากกองทุนนี้ สามารถนำมาใช้ตามมติของหมู่บ้านชุมชนในการพัฒนาได้ ด้วยความเข้มแข็งของชุมชน คาดว่าไม่เกินหน้าแล้งนี้ ได้ดำเนินการแน่นอน หากมีการรื้อถอนเสร็จ พื้นที่จะกว้าง ทำเป็นที่ออกกำลังกายรอบหนองแซง ขณะนี้ท่านนายก ฯ ได้วางผังความกว้าง ลานกว้าง มาแล้วยาว ๒๕ เมตร กว้าง ๑๕ เมตร ถ้ารื้อถอนลานจะกว้างมากในการออกกำลังกาย

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ หากท่านรองทวิ ฯ อภิปรายอย่างเมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นก็คงไม่ต้องซักถามกันมากมาย เพราะในหนังสือขอมิเพียงการขอรื้อถอน สร้างใหม่แต่ไม่มีรายละเอียดว่า จะดำเนินการอย่างไร เพียงบอกว่า กีดขวางการจราจร

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยหนังสือที่ขอมากับกิจกรรมที่ท่านจะทำมันแย้งกัน โดยสิ้นเชิง หากจะทำการออกกำลังกาย รถก็ต้องไม่ผ่าน เพื่อความปลอดภัย ต้องมีการวางระบบจราจรใหม่ หากในข้อความหนังสือบอกความชัดเจน ขอรื้อถอนสร้างใหม่ด้วยงบประมาณหมู่บ้านเอง ซึ่งมันจะเป็นการทดแทนกัน ก็คงไม่ยากในการลงมติ ทำลายแล้วสร้างทดแทนสิ่งเดิมที่ดีกว่า เป็นความสามารถของหมู่บ้านที่มีงบประมาณในการบริหารจำนวนมาก เยี่ยมมาก หากทุกหมู่บ้านทำได้

นายคำ แก้ววงษา - สภาก็ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว คิดว่าครบถ้วนทุกประเด็น หากไม่มีท่านใดอีกก็จะขอความเห็นชอบ ท่านเลขานุการประจำประชุม

องค์ประชุม - ๑๖ ท่าน

“สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้มีการรื้อถอนศาลาริมน้ำหนองแซง ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๖ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - ถือว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

๕.๘ ขอยกเลิกมติการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วาระ ๕.๔ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอมอบหมาย ท่านปลัด อบต.ชี้แจง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในฐานะปลัด อบต.ขอเรียนว่า มติการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ วาระ ๕.๔ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักปลัด ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยเหตุผลว่า มีการประกาศใช้มาตรฐานกรมบัญชีกลางใหม่ จากปี ๒๕๖๒ เป็นมาตรฐานครุภัณฑ์ ประกาศใช้ใหม่เมื่อเดือน ๒๕๖๓ แต่เมื่อดูระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว อำนาจการอนุมัติของสภาตามข้อ ๒๖ จะต้องเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะ คุณภาพ ราคา หรือสถานที่เปลี่ยนแปลงไป หรือนำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งในข้อเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลงเพียง พ.ศ.ของปีที่ประกาศใช้เท่านั้น การอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จึงเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นไม่ใช่ของสภา ดังนั้นจึงขอยกเลิกมติสภา เพื่อให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - ขอให้ท่านสมาชิกสภา ได้อยู่ก่อน ไม่ควรรีบกลับ เพราะการประชุมครั้งนี้ อาจเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสมาชิกสภาชุดนี้ ในการทำงานร่วมกันมา น่าจะมีการกล่าวบางสิ่งบางอย่าง ความรู้สึกที่มีต่อกันก่อนจะมีการแยกย้าย มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์อภิปรายใน วาระ ๕.๘ หรือไม่

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอย่างไร เพราะอะไร

ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เหตุผลในการขอยกเลิกมติ มีเพียงประเด็นเดียว คืออำนาจในการอนุมัติ ที่ถูกต้องเป็นของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะคำชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า ขนาดจำนวน ราคา เหมือนกันทุกประการ เปลี่ยนเฉพาะ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็น ปี ๒๕๖๓ เท่ากับสภาอนุมัติไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงขอยกเลิก มติ เพื่อให้มีการดำเนินการที่ต้อง ต้อง ต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์อภิปราย สอบถาม วาระ๕.๘ หรือไม่... เมื่อไม่มีจะขอมติองค์ประชุม

- สมาชิกในที่ประชุม ๑๕ ท่าน

- “สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ยกเลิกมติการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน๒๕๖๔ วาระ ๕.๔ เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้โปรด ยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๑๕ เสียง

นายคำ แก้ววงษา - ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกมติประชุมสภา เป็น เอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

นายคำ แก้ววงษา - นับตั้งแต่ทำงานร่วมกันมา ที่ร่วมประชุมสภาครั้งแรก จนถึงวันนี้ ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีเสมอมา ทำให้การประชุม เป็นไปด้วยดี มาตลอด อาจมีถ้อยคำ แนวคิดวิธีการที่ไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายก็เพื่อการพัฒนาบ้านเมือง ตามที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเรามาทำหน้าที่ เป็นผู้แทนในระดับตำบลร่วมกัน ถึงวันนี้ ก็เหมือนสมัครรับเลือกตั้ง ครั้งเดียวอยู่กันสองสมัย ในวาระอื่นๆ นี้ มีท่านใดประสงค์จะพูดจะอธิบายความในใจ ที่มีต่อกัน ขอบคุณ ขอโทษ จากการทำงานที่ผ่านมา หรือมีเรื่องอื่นๆ ที่จะแจ้งให้สภารับทราบก็ขอเชิญ

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ เมื่อครั้งเดินทางพบครู ศพด. ได้ฝากข้อความให้สอบถามในที่ประชุม โครงการที่ได้เสนอมา ของ ศพด.บ้านหวาง เป็นอย่างไรบ้าง เร่งดำเนินการให้ด้วย เพื่อเด็กเล็กในศูนย์ของเรา ในฐานะอาสาสมัครทางหลวงชนบท ได้หารือกับ หน่วยงานทางหลวง เรื่องน้ำขัง แยกบ้านหวางว่าจะมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ แต่เมื่อใดก็ติดตามกันต่อไป

นายทัศนัย วราพรม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ โครงการของ ศพด.บ้านหวาง ก็ได้รับการบรรจุเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ที่สภาได้อนุมัติไปเมื่อสักครู่นั้น การดำเนินการก็ต้องรอนงบประมาณประจำปีต่อไป ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อใดผู้บริหารชุดไหน ถ้าได้กลับเข้ามาอีกก็จะรีบดำเนินการให้ ทุกศูนย์ ทุกหมู่บ้านตามที่มีในข้อบัญญัติฯ และเมื่อมีงบประมาณเพียงพอ

นางสาวกานดา แก้ววงษา - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สายทางหมู่บ้านไปโรงเรียนได้รับงบประมาณ การซ่อมแซม จริงหรือไม่อย่างไร ถนนในตำบล ชำรุดเสียหาย เกือบทุกเส้นทาง ช่วยดำเนินการแก้ไขด้วย และ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาที่ได้ให้ความเห็นชอบก่อสร้างถนนสายคูเมือง – คอนผอง จนสำเร็จ หากมีสิ่งหนึ่งประการใด ที่ได้กล่าวในที่ประชุมทำให้ท่านไม่พอใจ อย่งใดก็ตาม ก็ขอให้อโหสิกรรมให้ด้วย

นายสังขาร พรหมกิ่ง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ไฟศาลากลางบ้านหมู่หนึ่ง ดับ ช่วยแก้ไข ถังขยะในหมู่บ้าน ชำรุด ขอให้แก้ไข

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ หมู่เจ็ด ชำรุด สองต้น หน้าฝน ถนนหลายสายหมดอายุ ชำรุดเสียหาย เป็นของหน่วยงาน อบจ. คงต้องก่อสร้างใหม่ ขอกล่าวถึง ฝ่ายบริหาร ได้รายงานการทำงานหน้าที่ ในนามตัวแทนหมู่บ้าน ขอเรียนว่าในการทำหน้าที่ ฝ่ายบริหาร ได้ระดับเกรด เอ ขอขอบคุณแทนชุมชน

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ มีแนวนโยบายในการตรวจสอบแล้ว ช่วยแจ้งมาด้วยหลายรายการที่ยังไม่ดำเนินการ จะรีบดำเนินการให้ ส่วนเรื่องถนน จะทำการตรวจสอบ และติดตามให้ รถเก็บขยะ คาดว่าจะได้รับในปีหน้า ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ในการทำงานร่วมกัน มากกว่า ๘ ปี ถือเป็นผลงานร่วมกัน ผลงานในทุกด้านที่เกิดขึ้น เป็นของเราทุกคน โอกาสหน้าคงได้พบกันอีก

นายศรีธาดู อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบ ศพด.ในหมู่ ๑๒ ท่านที่คิดจะสมัครใหม่ หากชาวบ้านให้ความไว้วางใจ ก็ดำเนินการต่อไป ส่วนตัวคงไม่สมัครต่อ เห็นกันข้างนอกก็ทักทายกัน ผ่าถนน หมู่ ๑๐ ไปวัดด้วย สมัยนี้ ถนนสายบ้านคอนผอง สำเร็จเรียบร้อยแล้วในสมัยนี้ นับว่าเป็นผลงานของคณะบริหารสภาชุดนี้ด้วยกัน คงไม่มีสมัยหน้า ขออภัยและขอบคุณกับทุกอย่างที่ผ่านมา

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการทำงานที่ผ่านมา อยากเรียนท่านว่า ทุกอย่างที่เข้าไป จำเป็นที่จะต้องอ้างระเบียบ กฎหมาย ให้กับสภาก่อนมีการตัดสินใจ จนบางครั้งอาจทำให้ ดูเหมือนขัดขืนนโยบาย ไม่เห็นแก่ประชาชน ความจริงคือ อยากให้ทุกฝ่าย ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ผิดกฎหมาย หากแม้ว่าหา หรือการกระทำใดที่ทำให้ท่านทั้งหลาย ไม่เป็นที่พอใจ ก็ขอให้ท่านได้โปรด อโหสิกรรมต่อกัน และขอขอบคุณทุกท่านในการทำหน้าที่ด้วยดีเสมอมา ถือว่าเราล่วงภารกิจในการเป็นคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา โดยสมบูรณ์ อย่งไรก็ตามท่านก็ยังต้องทำ หน้าที่ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนเรื่องเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะดำเนินการ โอนเข้าบัญชีของท่านเต็มจำนวน เหมือนที่เคยได้รับ ไม่ว่าจะท่านจะกลับเข้ามาอีก หรือไม่ ก็ยินดีต้อนรับ ปรีกษาหารือให้ความคิดเห็น ได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะในสถานะใด ตำบลคูเมืองเป็นของเราทุกคน สำหรับท่านที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น ก็มีกำหนดว่า อายุไม่น้อยกว่า ๓๕ ปี วุฒิมัธยมศึกษา มัธยมปลาย หรือเคยเป็น สมาชิกสภา ผู้บริหาร สมาชิกรัฐสภา มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า หนึ่งปี เป็นผู้ไม่เสียสิทธิการเลือกตั้ง และอื่น ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด ท่านสมาชิก ก็ อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี วุฒิมัธยมศึกษาไม่จำกัด คุณสมบัติอื่น ตามประกาศกำหนด ที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องการรับรองคุณสมบัติ ตัวท่านเองว่า เป็นผู้มิสิทธิ์สมัคร หากรับรองการเป็นเท็จโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ โทษจำคุก ๑๐ – ๒๐ ปี ประมาณนี้ ไม่มั่นใจ ขอให้ติดตามกันต่อไป เมื่อมีประกาศรับสมัคร จาก ผอ.กกต.ท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจาก กกต.จังหวัด

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอให้ทุกท่านอโหสิกรรม อภัยให้กันในการทำหน้าที่ พร้อมอวยพรให้ทุกท่าน โชคดี

นางสาวกานดา แก้ววงษา- เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ภูมิใจในการทำหน้าที่ และขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกัน ให้ ถนนสายดอนผอุง สำเร็จจากการรอคอยมานาน หากการกระทำใดทำให้ท่านไม่สบายรณก็ขออภัยมา ณ ที่นี้

นายคำ แก้ววงษา - ขอบคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้โอกาสมาทำหน้าที่ ประธานสภาฯ คำพูดที่ทำให้หลาย ๆ ท่านอาจไม่พอใจ การพูดมีทั้งผิดและถูก ข้อสำคัญ จงใจหรือไม่ที่จะทำให้ผิด แต่เชื่อว่าไม่มีเจตนาทำผิดแต่อย่างใด การดำรงตำแหน่ง ของทุกท่าน เป็นผลมาจาก ผู้บริหารประเทศ จากการทำหน้าที่ ครั้งนี้ ต้องขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน และขอให้ทุกท่านเป็นผู้โชคดี ตามที่ท่านปรารถนา ในตามตัวแทนท่านสมาชิกสภา ทั้งหมด กรรมใดที่ได้กระทำไป ซึ่งไปกระทบกับท่านใด ก็ขอ อภัยไว้ ณ ที่นี้ วันนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรี ให้ยึดการทำดี ปฏิบัติดี ให้ท่านรักษาคุณงามความดี ที่ท่านได้คิดได้ทำมา ต่อครอบครัวท่านด้วย โอกาสนี้ ก็ขออวยพร ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลก ในประเทศ หรือสถานที่แห่งนี้ ได้ปกป้องรักษา ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวย และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ หากไม่มีท่านใดเห็นเป็นเป็นอย่างอื่นแล้ว ขอปิดประชุมสภาสมัชช วิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ณ บัดนี้

- ปิดประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

ว่าที่ร้อยโท



(ฐวัชชัย มาลัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายบุญยิ่ง สมบัติมัน)

(นายประนอม มุงคุณพรม)

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานฯ

(นายสังขาร พรหมกิ่ง)

(นายคำ แก้ววงษา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔